
 
 

 

 

 
 

 
ระเบียบวาระการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม   
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

วันพุธ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 
เวลา 09.00 น.   

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 

 
 
 



 
 

รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

วันพุธ  ที่ 13  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2567  
เวลา 09.00 น.  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

********************************************* 

ผู้มาประชุม 
1. นายอรรณพ  ยะตา ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
2. ฝ่ายบริหารและคณะครูกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 
3. ผู้ปกครองเครือข่าย จ านวน 48 คน   

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ  
     ท่านผู้อ านวยการอรรณพ  ยะตา  กล่าวต้อนรับผู้ปกครองเครือข่าย และกล่าวถึงทฤษฎีสามขา 
ประกอบไปด้วย  นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง ท่ีต้องเดินไปพร้อมๆกัน เพื่อความส าเร็จของนักเรียน 
รวมถึงกล่าวถึงพฤติกรรมของรักเรียนโดยรวม การดูแลความปลอดภัยของนักเรียนขณะท่ีนักเรียนอยู่โรงเรียน 
และให้ผู้ปกครองคอยดูแลนักเรียนขระอยู่บ้าน คอยเป็นหูเป็นตาและแจ้งข่าวท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียนท่ีผู้ปกครองพบเห็น เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา 
 ท้ังนี้ท่านผู้อ านวยการได้น าเสนอการดูแลนักเรียนด้วยระบบ student Care สามารถแจ้งข่าวสาร
เกี่ยวกับนักเรียนเช่นเวลาในการเข้าโรงเรียนเวลาในการออกนอกโรงเรียนเวลาการเข้าเรียนในแต่ละคาบเรียน
แจ้งผลการเรียน โดยมีค่าใช้จ่าย 250 บาทต่อปีต่อคน ซึ่งผู้อ านวยการได้ต่อรองกับบริษัทให้เหลือค่าใช้จ่ายเพียง 
220 บาทต่อปีต่อคน ซึ่งถ้าคิดเป็นรายวันท่ีนักเรียนมาเรียนใน 1 ปีการศึกษานักเรียนมาโรงเรียนโดยรวมอยู่ท่ี 
200 วันคิดเฉล่ียวันละ 1.1 บาทในการใช้ระบบ student care เพื่อดูแลนักเรียนและแจ้งพฤติกรรมนักเรียนหรือ
แม้กระท่ังผลการเรียน โดยการสแกนใบหน้าขณะเข้าโรงเรียนผู้ปกครองสามารถดูได้จากระบบ student care 
ทางโทรศัพท์มือถือ ว่าบุตรหลานถึงโรงเรียนเวลาเท่าไหร่และในแต่ละคาบท่ีเข้าเรียนหรือขาดเรียนจนกระท่ัง
นักเรียนเดินออกจากโรงเรียน สามารถดูได้จากระบบ student Care  ท้ังนี้ได้ขอความคิดเห็นจากผู้ปกครอง
เครือข่ายในการใช้ระบบ student care เพื่อดูแลนักเรียน มีการยกมือและแสดงความคิดเห็น 
ซึ่งได้มติในท่ีประชุมผู้ปกครองทุกคนเห็นด้วยที่จะใช้ระบบ student care เพื่อดูแลบุตรหลาน  
 ผู้อ านวยการอรรณพ  ยะตา ได้สรุปความคิดเห็นของผู้ปกครองเครือข่าย ร่วมกับคณะครูว่าเห็นด้วยกับ
ทางโรงเรียนในการน าระบบ student Care เพื่อการดูแลนักเรียน ท้ังนี้ท่านผู้อ านวยการจะได้น าเสนอต่อท่ี
ประชุมผู้ปกครองอีกครั้งและจะได้น าระบบ student Care มาดูแลนักเรียนในปีการศึกษา 2567 ตามมติ   ในท่ี
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว  

- 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่องจากการรายงานการประชุม 
 
  - 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอในที่ประชุมทราบและถือปฏิบัติ  
  ครูบัญชาได้กล่าวเสริมเรื่องการใช้ระบบ student Care ในการดูแลนักเรียน ว่าเห็นด้วยกับมติในท่ี
ประชุมจะได้น าระบบ student Careมาใช้เพื่อดูแลนักเรียนในปีการศึกษา 2567 นี้ และกล่าวถึงแนวทางการ
พัฒนาและก ากับดูแลพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 

1. การจอดรถให้จอดรถในโรงเรียนเท่านั้นซึ่งในโรงเรยีนมีความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมงด้วยระบบกล้อง 
วงจรปิดหากจอดรถนอกโรงเรียนโรงเรียนไม่สามารถรับผิดชอบถ้ารถสูญหาย 

2. การออกนอกโรงเรียนจะมีครูเวรโทรหาผู้ปกครองถ้าผู้ปกครองอนุญาตครูเวรถึงอนญุาตให้นักเรียนออก 
นอกโรงเรียนได้ 

3. ทรงผมตามเพศวิถี ฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองท่านอื่นท่ีมีบุตรหลานจะเข้าเรียนต่อในระดับช้ันม.1  
นักเรียนชายต้องไว้ผมรองทรงสูง/รองทรงกลาง นกัเรียนหญิงไว้ผมยาวมัดรวบด้วยโบว์สีน้ าเงินหรือกรมท่า ถ้าไว้
ผมส้ันให้เลยต่ิงหู 3 เซนติเมตร 

4. การส่ังของออนไลน์ของนักเรียนปัจจุบันนักเรียนมกีารส่ังของออนไลน์และให้น าของมาส่งท่ีโรงเรียน ซึ่ง 
มีผลกระทบในการเรียนของนักเรียนเช่นนักเรียนรบัโทรศัพท์และได้ออกจากห้องเรียนในขณะท่ีเรียนเพื่อมารับ
ของจากขนส่งเอกชนท าให้เกิดปัญหาในการเดินเข้าออกขณะท่ีเรียนจึงขอความคิดเห็นจากผู้ปกครองผู้ปกครอง
ได้น าเสนอว่าให้ส่งของท่ีบ้านเท่านั้นซึ่งผู้ปกครองท่านอื่นๆและคณะครูที่เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยว่าให้ส่ังของ
ออนไลน์และให้ส่งท่ีบ้านเท่านั้น 

5. การส่ังของหรืออาหารน้ าขณะท่ีนักเรียนอยู่ในโรงเรียนเป็นการรบกวนนักเรียนคนอืน่ๆขณะเรียนใน 
ห้องเรียน ทางโรงเรียนจึงได้ห้ามนักเรียนส่ังอาหารจากข้างนอกในขณะท่ีนักเรียนอยู่ในโรงเรียน แต่สามารถซื้อ
หรือเตรียมมาจากท่ีบ้านก่อนเข้าโรงเรียนได้ 

6. ในเรื่องของการจ าหน่ายบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าของร้านท่ีอยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียน ทางโรงเรียนไม่สามารถท่ี 
จะไปห้ามหรือด าเนินการใดๆได้ นอกจากจะมีผู้ร้องเรียนจากข้างนอก ท้ังนี้ทางโรงเรียนมีมาตรการปรับ
พฤติกรรมนักเรียนท่ีสูบบุหรี่หรือส่ิงเสพติดในโรงเรียน อย่างเคร่งครัดโดยการโดยการว่ากล่าวตักเตือนเชิญ
ผู้ปกครองพฤติกรรม เพื่อรับทราบพฤติกรรมและร่วมบันทึกท าทัณฑ์บน และปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนโดย
การหักคะแนนความประพฤติ 

7. และพฤติกรรมอีกหนึ่งเรื่องท่ีน่าเป็นห่วงคือเรื่องชู้สาวหากนักเรียนมีพฤติกรรมไม่พงึประสงค์ขณะท่ีอยู่ 
ในโรงเรียนเช่นการจับมือถือแขนการสัมผัสปากหรือการสัมผัสร่างกายกันในโรงเรียน ทางโรงเรียนจะด าเนินการ
แจ้งผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรมและปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยการบันทึกท าช้ันบนและหักคะแนนความ
ประพฤติ 

8. การลงโทษนักเรียนทุกคนท่ีมีความประพฤติไม่พึงประสงค์ขณะท่ีอยู่โรงเรียนให้เป็นไปตามเอกสาร 
บันทึกข้อตกลง MOU  เพราะนักเรียนทุกคนทุกช้ันเรียนก่อนมอบตัวเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ผู้ปกครอง นักเรียน และโรงเรียน จะต้องได้ลงบันทึกข้อตกลงในเรื่องของการปฏิบัติตนในโรงเรียนและการ
ลงโทษให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง MOU 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ  
 ท่านผู้อ านวยการกล่าวขอบคุณผู้ปกครองท่ีเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองในครั้งนี้ พร้อมกล่าว
อวยพรให้ผู้ปกครองเดินทางกลับบ้านด้วยความสวัสดิภาพ 
 

************************************ 
เวลา 12:00 น. ปิดการประชุม 

 



 
 

 

 
(ลงช่ือ)                        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     

              (นางรัตนา  อานนท์) 
       ต าแหน่ง เลขานุการกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 

 

   (ลงช่ือ)..............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นายบัญชา  อานนท์) 
                           ต าแหน่ง หัวหน้างานกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 

 
 

                         (ลงช่ือ)..............................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                            (นายอรรณพ  ยะตา) 
                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รูปภาพการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
วันพุธ ท่ี 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 

 

 

 



 
 

รูปภาพการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
วันพุธ ท่ี 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 

 

 

 



 
 

รูปภาพการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
วันพุธ ท่ี 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 
รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม   
 
 
 
 
 
 

  
 

วันพุธ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 
เวลา 09.00 น.   

ณ หอประชุมภูขวาง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
วันจันทร ์ ท่ี 17  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2567  

เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุมภูกามยาว โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
********************************************* 

ผู้มาประชุม 
1. นายอรรณพ  ยะตา ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
2. ฝ่ายบริหารและคณะครูกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 
3. ผู้ปกครองเครือข่าย จ านวน 69 คน   

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ  
     ท่านผู้อ านวยการอรรณพ  ยะตา  กล่าวต้อนรับผู้ปกครองเครือข่าย และกล่าวถึง หัวข้อท่ี 1.1 ใน
วาระท่ี 1 เรื่องระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครองหน้าท่ีอะไร        
มีบทบาทอะไร โดยอ้างถึงระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง 
  กล่าวถึง“เครือข่ายผู้ปกครอง” หมายความว่า การรวมกันระหว่างผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษา
เดียวกัน เพื่อร่วมมือกับสถานศึกษาในการประกอบกิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของ
นักเรียน 
 วัตถุประสงค์ 
 (1) เพื่อการดาเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง 

(2) เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของ นักเรียน 
(3) เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้ปกครอง ครู และ นักเรียน  
    ในสถานศึกษา 
คณะกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
(1) เป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนปัจจุบัน 
(2) ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะ และต้องดูแลอุปการะนักเรียนท่ีแท้จริง 
องค์ประกอบและการคัดเลือกของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
เพื่อด ารงต าแหน่ง ประกอบด้วย 

- ประธาน 
- รองประธาน คนท่ี 1 
- รองประธาน คนท่ี 2 
- กรรมการ 
- เลขานุการ 
ส้ินสุดวาระ วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการให้มีวาระคราวละ 1 ปี 

 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
(1) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน โดย
ความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา 
(2) ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง 



 
 

(3) สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
(4) เสนอข้อคิด ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาท่ีจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสถานศึกษา (5) เข้าร่วม
ประชุมผู้ปกครองตามท่ีโรงเรียนกาหนดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
(6) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบอย่างน้อย ปีละ 

1 ครั้ง 
ท่านผู้อ านวยการได้กล่าวสรุปเรื่องระเบียบว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง ว่าวันนี้ทางโรงเรียนดงเจน

วิทยาคม จะขอท าการจัดแต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ให้ครูบัญชาด าเนินการในวาระต่อไป 
จากนั้นท่านผู้อ านวยการอรรณพ  ยะตา ได้กล่าวต่อในหัวข้อ 1.2 (วาระท่ี 1) ว่าด้วยเรื่องการท าสลาก

การกุศล เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน 30 เครื่อง ให้นักเรียนได้ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งได้ท้ังนี้ได้ประชุม
กับคณะบริหารและได้จัดเป็นมติในท่ีประชุมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้แจ้งในท่ีประชุมผู้ปกครองในวันท่ี 
25-26 พฤษภาคม ท่ีผ่านมาเป็นท่ีเรียบร้อยเช่นกัน ทางโรงเรียนจะด าเนินการตามมติในท่ีประชุม ในการจัด
จ าหน่ายสลากการกุศล ในราคา เล่มละ 1,000 บาท มีสลากจ านวน 20 หมายเลข หมายเลขละ 50 บาท โดยมี
รางวัล ดังนี้ 

- สร้อยคอทองค าหนัก 1 สลึง จ านวน  1 รางวัล 
- แหวนทองค าหนักครึ่งสลุง จ านวน  2 รางวัล 
- โทรศัพท์มือถือ   จ านวน  3 รางวัล 
- เครื่องใช้ไฟฟ้า   จ านวน  20  รางวัล 
- อื่นๆ    จ านวน  30  รางวัล 

ท้ังนี้ขอความร่วมมือผู้ปกครองเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีในการ
สนับสนุนซื้อสลากการกุศลในครั้งนี้ด้วย 
 จากนั้นจากนั้นท่านผู้อ านวยการอรรณพ  ยะตา ได้กล่าวต่อในหัวข้อ 1.3 (วาระท่ี 1) ว่าด้วยเรื่อง
กองทุนมื้อเช้าเพื่อน้องมาเรียน เป็นโครงการหนึ่งท่ีโรงเรียนจะเร่งด าเนินการเพื่อให้นักเรียนท่ีขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ท้ังนี้จึงอยากจะฝากผู้ปกครองเครือข่ายได้ช่วยเป็นกระบอกเสียงในการจัดหาทุนเพื่อให้น้องมาเรียนใน
การต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว  

วันพุธ ท่ี 13 มีนาคม 2567 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการรายงานการประชุม 
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว ครูบัญชา  อานนท์ ได้กล่าวถึง สถิติการเข้าใช้งาน 

Student Care ของ ผู้ปกครองและนักเรียน โดยได้สรุปว่า นักเรียนจ านวน 649 คน เข้าใช้ 601 คน ไม่เข้าใช้
จ านวน 48 คน ผู้ปกครองเข้าใช้ 324 คน และในช่วงนี้มีนักเรียนมาสายน้อยมาก เนื่องด้วยโรงเรียนใช้ระบบ 
student care เพื่อดูแลนักเรียนท าให้นักเรียนตระหนักถึงการเข้าเรียนการตรงต่อเวลา และท าให้นักเรียนมี
ความรับผิดชอบมากขึ้น  
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอในที่ประชุมทราบและถือปฏิบัติ  
ผู้อ านวยการอรรณพ  ยะตา ได้กล่าวถึงการขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อส่ือการเรียนการสอน

และพัฒนาอาคารสถานท่ี จากงบสมาคมผู้ปกครองท่ีเก็บสะสมมานานหลายปีการศึกษา (ตามวาระท่ี 1 ข้อ 
4.1.1) เรื่องขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อส่ือการเรียนการสอนและพัฒนาอาคารสถานท่ี ซึ่งปัจจุบันได้น า
ออกมาใช้ ตามเงื่อนไขของสมาคม ในกรณี ดังนี้  

1. น าไปใช้ร่วมงานศพ กรณีท่ีเป็นผู้ปกครองตามสายเลือด หรือเป็นผู้ปกครองท่ีถูกต้องตามกฎหมาย
ของนักเรียนเสียชีวิต 

2. น าไปใช้ในการเยี่ยมไข้นักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาท่ีป่วย 
3. น าไปใช้เป็นค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน ส าหรับกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
4. น าไปใช้เพื่อการสนับสนุนและพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

   ซึ่งในปัจจุบันสมาคมผู้ปกครองมีเงินอยู่ ประมาณ 200,000  บาท ทางโรงเรียนจึงได้ประชุม 
หารือกับฝ่ายบริหารของโรงเรียน และขอความเห็นจากผู้ปกครองเครือข่ายจะน าเงินของสมาคมผู้ปกครองมา
ใช้เพื่อพัฒนางานอาคารสถานท่ีให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนในการจัดท าโครงหลังคาและมุงด้วยสแลมบริเวณ
ลานโดมหน้าอาคารส่ี เพื่อให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมหน้าเสาธงในบริเวณนี้ เพื่อให้นักเรียนไม่ร้อน 
 ท้ังนี้ท่านผู้อ านวยการอรรณพ  ยะตา จึงได้ขอมติในท่ีประชุมโดยให้ผู้ปกครองเครือข่ายได้ร่วมกันยก
มือเห็นด้วย ท้ังนี้ผู้ปกครองได้ยกมือเห็นด้วยทุกคน  
 ผู้อ านวยการอรรณพ  ยะตา จึงได้สรุปความเห็นจากผู้ปกครองในการขอใช้งบของสมาคม
ผู้ปกครองมาใช้เพื่อพัฒนางานอาคารสถานทีใ่หเ้กิดประโยชน์กับนักเรียนในการจัดท าโครงหลังคาและมุง
ด้วยสแลม บริเวณลานโดมหน้าอาคารสี่ เป็นที่เห็นชอบในที่ประชุม และถือเปน็ “มติในที่ประชุม”ในคร้ังนี้ 
 จากนั้น ครูบัญชา  อานนท์ ได้กล่าวถึง การเลือกประธานและกรรมการบริหารงานเครือข่าย
ผู้ปกครอง (ตามวาระท่ี 1 ข้อ 4.1.2) เรื่องเลือกประธานและกรรมการบริหารงานเครือข่ายผู้ปกครอง  
โดยได้ให้ผู้ปกครองเครือข่ายแบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ ม.1- ม.2 -ม.3-ม.4 ม.5-ม.6 และให้ผู้ปกครองแต่ละ
กลุ่ม เสนอช่ือตัวแทนเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ซึ่งได้สรุปผลการคัดเลือกดังนี้ 
  ประธาน    ได้แก่   นายสหรัฐ   สุขสวัสด์ิ 
  รองประธาน ระดับ ม.ต้น  ได้แก่ นายกมล   ห้วยลึก 

รองประธาน ระดับ ม.ปลาย ได้แก่ นายวสันต์   ชุ่มเย็น 
เลขานุการ   ได้แก่ นางชุติมณฑ์   รสแก้ว 
คณะกรรมการ   ได้แก่ ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกคองของทุกห้องเรียนท่ี

ได้รับเลือกให้เป็นประธานของแต่ละห้องเรียน 
 ท้ังนี้ครูบัญชา  อานนท์ ได้ให้ผู้ปกครองท่ีได้รับคัดเลือกได้แนะน าตัว ในการนี้ผู้อ านวยการอรรณพ            
ยะตา ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ปกครองท่ีได้รับคัดเลือกและได้กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ี ท่ีจะได้ท าร่วมกับ
ทางโรงเรียนเพื่อดูแลบุตรหลานต่อไป  
 ครูบัญชาได้กล่าวต่อว่าท้ังนี้จากท่ีเราได้ร่วมกันคัดเลือกการเลือกประธานและกรรมการบริหารงาน
เครือข่ายผู้ปกครอง ในวันนี้ ทางโรงเรียนจะได้ออกหนังสือเพื่อแต่งต้ังอย่างเป็นทางการต่อไป 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ  
 5.1 ท่านรองผู้อ านวยการรัฐกานต์  จางคพิเชียร ได้กล่าวขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกันดูแล
บุตรหลานในเรื่องของการเดินทางเพื่อมาโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย ไม่ ว่านักเรียนจะขึ้นรถรับ-ส่ง หรือน า
รถจักรยานยนต์มาเองก็ตามท้ังนี้ขอให้ผู้ปกครองก าชับดูแลบุตรหลานเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง             
ในการขับขี่จักรยานยนต์ 
 5.2 มีผู้ปกครองได้น าเสนอให้ทางโรงเรียนประสานกับขนส่งจังหวัดในเรื่องของการท าใบอนุญาตการ
ขับขี่ในสถานศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีอายุ 17 ปี ขึ้นไปด้วย 
 5.3 จากท่ีผู้ปกครองได้น าเสนอเรื่องของการท าใบอนุญาตการขับขี่ในสถานศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมี
อายุ 17 ปี นั้น ครูบัญชา  อานนท์ รับปากจะประสานกับส านักงานขนส่งจังหวัดให้กับนักเรียน และจะ
ด าเนินการเป็นการต่อไป ท้ังนี้ยังได้แนะน าให้ผู้ปกครองได้บอกบุตรหลานให้เตรียมอบรมออนไลน์เรื่องขอมี
ใบอนุญาตขันขี่ไว้ก่อนล่วงหน้า จะได้รวดเร็วในท าสอบภาคปฏิบัติต่อไป 

ผู้อ านวยการอรรณพ  ยะตา ได้แจ้งข่าวเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดกิจกรรมประดับเข็มตราสัญลักษณ์
โรงเรียน ในวันพฤหัสบดี ท่ี 20 มิถุนายน 2567 นี้ จึงได้กล่าวขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมเครือข่าย
ผู้ปกครอง หรือตัวแทน เข้ารวมพิธีประเข็มในครั้งนี้ด้วย 
 จากนั้นท่านผู้อ านวยการอรรรณพ  ยะตา ได้เรียนเชิญท่านผู้ปกครองทุกท่านรับประทานอาหาร
กลางวันร่วมกันกับคณะครูที่โรงอาหาร 
 จากนั้นท่านผู้อ านวยการอรรรพ  ยะตา ขอบคุณผู้ปกครองท่ีเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองใน
ครั้งนี้ พร้อมกล่าวอวยพรให้ผู้ปกครองเดินทางกลับบ้านด้วยความสวัสด์ิภาพ 
 

************************************ 
เวลา 12:00 น. ปิดการประชุม 

(ลงช่ือ)                        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     

               (นางรัตนา  อานนท์)  
      ต าแหน่ง   เลขานุการกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 

 

   (ลงช่ือ)..............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นายบัญชา  อานนท์)  
                          ต าแหน่ง หัวหน้างานกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 

 

                         (ลงช่ือ)..............................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                            (นายอรรณพ  ยะตา) 
                            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 



 
 

รูปภาพการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
วันพุธ ท่ี 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 

 

 
 

 
 



 
 

 
รูปภาพการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

วันพุธ ท่ี 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 
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รูปภาพการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
วันพุธ ท่ี 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567 

 

 
 

 


